

๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๘

เรื่อง การประชุมสืบเนื่องการเกษตรและสหกรณ์ในตะวันออกไกล ครั้งที่ ๕
ณ เขตอุตสาหกรรมรัฐเกาหลี

กราบเรียน อาทนายรัฐมนตรี

ด้วยกระทรวงเกษตรได้รับหนังสือจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตเกาหลี กรุงโซล ขอเชิญรัฐบาลไทยและองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องสืบเนื่องการเกษตรและสหกรณ์ ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมสืบเนื่องการเกษตรและสหกรณ์ในตะวันออกไกล ครั้งที่ ๕ ณ เขตอุตสาหกรรมรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๐๘ ซึ่งเป็นไปตามมติของที่ประชุมสืบเนื่องการเกษตรและสหกรณ์ในตะวันออกไกลครั้งที่ ๔ ณ ไทเป ประเทศสาธารณรัฐจีน ในปี ๒๕๐๕ และเรื่องนี้ยูซอมได้เสนอขอคิดเห็นว่า การประชุมดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในด้านสืบเนื่องการเกษตรของประเทศไทยที่มีอยู่ในขณะนี้และที่จะดำเนินงานต่อไปเป็นอันมาก รัฐบาลไทยควรจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยไม่น้อยกว่า ๕ นาย โดยทางยูซอมจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ผู้แทนไทยในคณะ ๓ นาย และควรให้โอกาสแก่หน่วยงานสืบเนื่องการเกษตรส่วนบุคคลจัดส่งผู้แทนของตนร่วมคณะไปด้วย

กระทรวงเกษตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังเร่งรีบที่จะปรับปรุงระบบสืบเนื่องการเกษตรให้บังเกิดผลดีแก่เกษตรกรอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น และเรื่องสืบเนื่องการเกษตรเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งจะต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของหลายกระทรวงรวมทั้งหน่วยงานของเอกชนด้วย จึงเป็นการสมควรที่จะรับคำเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีตามข้อเสนอของยูซอม โดยจัดส่งผู้แทนไทยคณะหนึ่งไปร่วมประชุมดังกล่าว จำนวน ๗ นาย ซึ่งประกอบด้วย

- ๑. นายจำเนียร สาระนาค รองอธิบดีกรมสหกรณ์พาณิชย์และชนกิจ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย (ใช้เงินงบประมาณ)
- ๒. นายรัตน์ สุจริตกุล เสรษฐกร เอก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (ใช้เงินงบประมาณ)
- ๓. นายเชษฐ บำรุงวงศ์ ข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นเอก ตำแหน่งประจำกรมสหกรณ์พาณิชย์และชนกิจ กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ (ยูซอมเป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยยังเลี้ยงและค่าเดินทาง)
- ๔. นายอิสสระ นิตินันท์ประกาศ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองวิทยาและกฎหมายการคลัง สำนักงานงบประมาณ (ใช้เงินงบประมาณ)

- ๕. นายประยัด จันทรพวง หัวหน้าแผนกสำรวจคนคว่า กองเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร (ยูซอม เป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง)
- ๖. นายกิ่งวาล เทพหัสดินทร์ ณ อยุธยา เศรษฐกรโท ส่วนวางแผนพัฒนาการ เศรษฐกิจ สำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจแห่งชาติ (ยูซอม เป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง)
- ๗. นายชูศักดิ์ ทิมะทองคำ หัวหน้าส่วนสินเชื่อกู้เพื่อการเกษตร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (ธนาคารกรุงเทพ จำกัด เป็นผู้จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทาง)

ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้แทนไทยในคณะนี้เฉพาะส่วนที่รัฐบาลจะต้องออกค่าใช้จ่ายคิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๒,๘๐๘.๕๐ บาท ทั้งนี้ เมื่อคิดถึงประโยชน์ที่รัฐบาลจะได้รับตอบแทนจากการประชุมครั้งนี้แล้วย่อมมีผลเกินค่า

อนึ่ง การประชุมสินเชื่อกู้การเกษตรและสหกรณ์ในตะวันออกไกลนี้ได้มีมาก่อนแล้วรวม ๔ ครั้ง คือ ครั้งที่หนึ่ง ณ มนิลา ฟิลิปปินส์ ในปี ๒๔๘๘ ครั้งที่สอง ณ โตเกียว ญี่ปุ่น ในปี ๒๕๐๑ ครั้งที่สาม ณ ไซงอน สาธารณรัฐเวียดนาม ในปี ๒๕๐๓ และครั้งที่สี่ ณ ไทเป สาธารณรัฐจีน ในปี ๒๕๐๕ สำหรับการประชุมที่จะจัดใหม่ขึ้นเป็นครั้งที่ห้า ณ เซอูล สาธารณรัฐเกาหลี ที่ประชุมจะพิจารณาถึงการจัดให้มีการประชุมครั้งที่หก ในปี ๒๕๑๐ ด้วย ขณะนี้ยังเหลืออีก ๒ ประเทศที่ยังไม่เคยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในเรื่องนี้มาก่อนเลย คือ ไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เมื่อพิจารณาถึงสถานะการณ์ทางการเมืองของสาธารณรัฐอินโดนีเซียในปัจจุบันก็ไม่เป็นที่แน่นอนว่าสาธารณรัฐอินโดนีเซียจะรับเป็นเจ้าภาพจัดให้มีการประชุมดังกล่าว ในปี ๒๕๑๐ ได้หรือไม่ หากสาธารณรัฐอินโดนีเซียไม่สามารถรับเป็นเจ้าภาพก็เป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะรับเป็นเจ้าภาพแทนตามมารยาท

จึงขอกราบเรียนมา เพื่อโปรดเกล้าฯ สนองคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตัวบุคคลในคณะผู้แทนไทยตามรายชื่อข้างต้นเป็นผู้แทนไปร่วมในการประชุมครั้งนี้ และขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะผู้แทนไทยจากเงินงบบกลางของสำนักงานประมาณ ซึ่งกระทรวงเกษตรจะได้ทำความตกลงเรื่องเงินกับสำนักงานประมาณต่อไป และขอโปรดเกล้าฯ สนองคณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นหลักการให้ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดให้มีการประชุมสินเชื่อกู้การเกษตรและสหกรณ์ในตะวันออกไกล ครั้งที่หก ณ กรุงเทพฯ ในปี ๒๕๑๐ ทั้งนี้ที่ประชุมครั้งที่ห้า ณ เซอูล ในกรณีที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียไม่อาจรับเป็นเจ้าภาพได้ด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
 พระประภาศสหกรณ์
 (พระประภาศสหกรณ์)
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

(ลงนาม)

สำนักงานปลัดกระทรวง

๕ / คค ๕๓ / ทาน ๖๖ / ๕๓ / ทรวจ